



Mae Fah Luang University

Archives - clipping

The Center for Learning Resources and Educational Media

ท้องถิ่นนิวส์ Local News

เป็นกลาง ยึดมั่นอุดมการณ์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 138 ประจำปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ราคา 10 บาท

๕๓๑ (๑)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขยับลำดับม.สี่เขียวโลกสูงขึ้น

ตอกย้ำจุดเด่นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

คะแนนสูงสุดในไทย 3 ปีซ้อน





Title :	มฟล. คว้าอันดับ 77 ของโลก ประจำปี 2558 มฟล. เปิดเผยว่า การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking ประจำปี 2558 เป็นการจัดลำดับเป็นปีที่ 6 ของ Universitas Indonesia (UI) 2015 มีมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลเข้าร่วมจัดลำดับจากทั่วโลก 407 แห่ง เพิ่มขึ้นจากการจัดลำดับประจำปี 2557 ที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 360 แห่ง ซึ่งผลของปี 2558 มฟล. อยู่ลำดับที่ 77 ของโลก และเป็นลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมทั้งหมด 19 แห่ง
Subject Heading 1 :	3 ปี 50 ข
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 178
Date :	วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มฟล. เปิดเผยว่า การจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking ประจำปี 2558 เป็นการจัดลำดับเป็นปีที่ 6 ของ Universitas Indonesia (UI) 2015 มีมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลเข้าร่วมจัดลำดับจากทั่วโลก 407 แห่ง เพิ่มขึ้นจากการจัดลำดับประจำปี 2557 ที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 360 แห่ง ซึ่งผลของปี 2558 มฟล. อยู่ลำดับที่ 77 ของโลก และเป็นลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมทั้งหมด 19 แห่ง

“จุดเด่นของ มฟล. อยู่กับการจัดการน้ำที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพอกับการผลิตน้ำดื่มและน้ำใช้ที่ได้คุณภาพ มีการอนุรักษ์น้ำ ตลอดจนมีระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับคะแนนด้านนี้สูงที่สุดในประเทศไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เช่นเดียวกับคะแนนด้านที่ตั้งที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ มฟล. ในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ ให้เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ในรูปแบบของสวนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ มฟล. ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและมีแผนเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อรองรับผลจากการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน” ดร.ปเนต กล่าว

ดร.ปเนต กล่าวเพิ่มเติมว่า มฟล. ได้ดำเนินกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและชุมชนรอบข้างช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยและเครือข่าย Active Campus Network การส่งเสริมเสวียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำน้ำหมักชีวภาพและการเลี้ยงไส้เดือนดินสำหรับจัดการกับเศษวัสดุอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อลดปัญหาการจัดการขยะและการเผาเศษวัสดุ การส่งเสริม

การรีไซเคิลในรูปของธนาคารขยะและธนาคารความดีและการขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการทำงานกับแอปพลิเคชัน ECOLIFE และร้านค้ากว่า 20 แห่งในจังหวัดเชียงรายเพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เป็นการบูรณาการด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเข้ากับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระย่าในการ “ปลูกป่า สร้างคน.